



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๒๕๕

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 โทรสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ดุจเทพลงช้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง  
วัด อัมพวันเวียงทอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานครได้ที่ [www.prbangkok.com](http://www.prbangkok.com) [www.bangkok.go.th](http://www.bangkok.go.th) [twitter/pr\\_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

## ฉบับที่ 45/2565 วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565

### ข่าวผู้บริหาร

- ✎ กทม. ฝึกวัคซีนเด็กนักเรียน ป.4-6 ที่เหลือให้ครบ 20 มี.ค. นี้
- ✎ ปรับโฉมสวนลุมพินีฉลอง 100 ปี ชุดต้นแบบเป็นมากกว่าสวนสาธารณะ
- ✎ กทม.แก้ปัญหาความยากจน และขจัดความเหลื่อมล้ำอย่างต่อเนื่อง
- ✎ ประชุมมอบนโยบายสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มุ่งผลักดันภารกิจสำคัญให้เกิดประสิทธิภาพ

### ข่าวสำนัก

- ✎ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ร่วมประชุม “Zero Carbon City International Forum ครั้งที่ 2” ร่วมผลักดันให้กรุงเทพฯ ก้าวสู่สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์

### ข่าวสำนักงานเขต

- ✎ ป้อมปราบฯ เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพัฒนาทำความสะอาดชุมชนสีตาราม
- ✎ หลักสี่ชวนเจ้าของนำสัตว์เลี้ยงลงทะเลเบียนรับบริการทำหมันสุนัขแมว ฟรี
- ✎ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เขตบางนาพร้อมให้บริการประชาชน
- ✎ บางกอกน้อยแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังพายุฤดูร้อน
- ✎ ประเวศตรวจเยี่ยมชุมชน
- ✎ หลายเขตตรวจรณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ✎ บางนาตั้งด่านตรวจควันดำ ป้องกันปัญหาฝุ่น PM2.5
- ✎ บางกอกน้อยแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและความเค็มรุกตัวบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา
- ✎ ประเวศขอความร่วมมือประชาชนงดเผาขยะ หญ้า และวัสดุอื่นๆ
- ✎ ลาดกระบังชวนประชาชนในพื้นที่แยกขยะติดเชื้อออกจากขยะทั่วไป

กรุงเทพมหานคร เปิดการเดินทางโดยสารสาธารณะในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย ช่วงตั้งแต่ท่าเรือวัดศรีบุญเรืองจนถึงท่าเรือสำนักงานเขตมีนบุรี ฟรี 6 เดือน กำหนดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 05.30 - 20.30 น. เรือออกทุก 20 - 30 นาที ส่วนวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 19.00 น. เรือออกทุก 30 นาที

ข่าวผู้บริหารกทม. ฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน ป.4-6 ที่เหลือให้ครบ 20 มี.ค. นี้

(11 มี.ค. 65) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2565 ระบบการประชุมทางไกล โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุมได้รายงานถึงสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 24,792 ราย ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3,171 ราย ถือว่ายังมีจำนวนค่อนข้างสูงอยู่เนื่องจากปัจจุบันเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน สามารถติดต่อได้ง่าย จึงยังต้องมีการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดต่อไป นอกจากนี้สิ่งสำคัญในการลดความรุนแรงของโรคเมื่อเกิดการติดเชื้อก็คือการฉีดวัคซีน กรุงเทพมหานครจึงได้เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์และดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรก รวมถึงการเร่งฉีดวัคซีนเข็ม 2 และเข็มกระตุ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตามระยะเวลาที่กำหนดให้ครบทุกกลุ่มโดยเร็วที่สุด โดยมีการเปิดช่องทางและเพิ่มจุดให้บริการวัคซีนเพื่อความสะดวกของประชาชนในการเข้ารับวัคซีน

ทั้งนี้ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ผู้ปกครองสมัครใจและแจ้งความประสงค์ให้เด็กเข้ารับวัคซีนให้ครบทุกคน จำนวน 51,064 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 มีเด็กนักเรียนชั้น ป.4-6 รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว 28,777 คน คิดเป็นร้อยละ 56.35 โดยในวันที่ 20 มีนาคม 2565 กรุงเทพมหานคร จะฉีดวัคซีนให้นักเรียนชั้น ป.4-6 ที่เหลือให้ครบทั้งหมด

นอกจากนี้ ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 รวมถึงเข็มกระตุ้น 2, 3, 4 สามารถจองคิวเข้ารับวัคซีนกับกรุงเทพมหานครได้ทางแอปพลิเคชัน QueQ โดยมีจุดให้บริการวัคซีน รวม 105 แห่ง แบ่งเป็นการให้บริการในสถานพยาบาล 98 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดอื่นๆ 18 แห่ง และเป็นการให้บริการนอกสถานพยาบาล 7 แห่ง เพื่อความสะดวกของประชาชนในการเดินทางเข้ารับวัคซีนตามจุดต่างๆ ใกล้บ้าน กรุงเทพมหานคร ขอให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนรีบแจ้งความประสงค์เข้ารับวัคซีนโดยเร็วเพราะการรับวัคซีนเป็นสิ่งที่มิใช่ประโยชน์สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตและความรุนแรงของโรคได้เมื่อเกิดการติดเชื้อขึ้น

----- (พัทธานันท์...สปส. รายงาน)

ปรับโฉมสวนลุมพินีฉลอง 100 ปี ชูต้นแบบเป็นมากกว่าสวนสาธารณะ

(10 มี.ค. 65) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปรับปรุงสวนลุมพินี ในวาระครบรอบ 100 ปี โดยมี คณะทูตานุทูตประเทศต่างๆ ผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตปทุมวัน องค์การเครือข่ายความร่วมมือ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณสวนปาล์ม ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี เขตปทุมวัน

สวนลุมพินี เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2468 จากสยามรัฐพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ส่วนสาธารณะ อันหมายถึงพื้นที่ป่าของสาธารณชน สวนลุมพินีจึงกลายเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ในปี 2568 จะเป็นโอกาสสำคัญที่สวนลุมพินีจะมีอายุครบ 100 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาได้ผ่านการสั่งสมความทรงจำของผู้คน ความทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม รวมถึงยังเป็นประจักษ์พยานในเหตุการณ์สำคัญต่างๆ นับครั้งไม่ถ้วน กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญของสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองแห่งนี้ จึงมีนโยบายให้สำนักสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการปรับปรุงสวนลุมพินีในวาระครบรอบ 100 ปี เพื่อให้เป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะที่มีความร่มรื่น สวยงาม ทันสมัย สามารถตอบสนองกับวิถีชีวิตของประชาชนยุคใหม่ และสอดคล้องกับการพัฒนาของเมือง ในทศวรรษที่ 21 ภายใต้แนวคิดหลักในการออกแบบ 5 ด้าน อันได้แก่ 1. การคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 2. ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 3. ผลานความหลากหลายทางวัฒนธรรม 4. เป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมนันทนาการยุคใหม่ และ 5. มีการออกแบบเพื่อคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า การปรับปรุงในครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะให้สวนลุมพินีเป็นต้นแบบของสวนสาธารณะที่เป็น “มากกว่าสวนสาธารณะ” โดยนอกจากจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจของคนเมืองแล้ว ยังเปิดกว้างต้อนรับผู้ใช้บริการทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ ได้ใช้ประโยชน์ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ สังคม สิ่งแวดล้อม ในรูปแบบของ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต เป็นเวทีสำหรับความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ และนวัตกรรม หลอมรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรม

สำหรับการปรับปรุงสวนลุมพินีในวาระครบรอบ 100 ปี แบ่งเป็น 2 เฟส โดยเฟสแรกเริ่มต้นโครงการที่บริเวณถนนแกนกลางสวนฯ ประกอบด้วย งานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน และงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน (water bank) ความจุ 8,000 ลบ.ม. จำนวน 5 ถัง รวมความจุ 40,000 ลบ.ม. เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง และงานก่อสร้างอาคารสวนลุมพินี 100 ปี ซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรม จำนวน 1 หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างการหาตัวผู้รับจ้าง หลังจากนั้นคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ ประมาณเดือนสิงหาคม 65 โดยจะใช้เวลาปรับปรุง 240 วัน สวนเฟสที่ 2 ได้แก่ การปรับปรุงพื้นที่ส่วนที่เหลือของสวนลุมพินีทั้งหมด โดยแบ่งพื้นที่การใช้งานสวนลุมพินีออกเป็นส่วนต่างๆ ประกอบด้วย 1. สวนน้ำช่วยเมือง (Resilient Park) 2. สวนป่าและกิจกรรมยุคใหม่ (Forest Park and Modern Recreation) 3. จุดเชื่อมต่อสะพานเขียว (Green Bridge) 4. ลานรอบอาคารบันเทิง (Amphitheater Lawn) 5. สวนจีน (Chinese Garden) 6. โรงอาหารและสวนผักในเมือง (Canteen and Urban Farming) 7. สวนเพื่อการเรียนรู้ (Learning Park) และ 8. ชมรมและกิจกรรมนันทนาการ (Sport Club)

นอกจากนี้ ในภาพรวมยังดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่กายภาพต่างๆ รวมทั้งก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ประกอบด้วย งานก่อสร้างทางจักรยาน งานก่อสร้างอาคาร งานปรับปรุงอาคาร และสิ่งก่อสร้างเดิมภายในสวนลุมพินี ปรับปรุงสะพานข้ามคูน้ำ ภายในสวน 10 แห่ง งานปรับปรุงรั้วและประตู ก่อสร้างบ่อขยาย งานปรับปรุงระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบสายส่งไฟฟ้าลงใต้ดินและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานปรับปรุงระบบประปา และจัดระเบียบมิเตอร์น้ำประปา ปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามหญ้า และการฟื้นฟูสภาพต้นไม้ใหญ่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในวาระที่สวนลุมพินีจะมีอายุครบรอบหนึ่งศตวรรษเป็นโอกาสพิเศษที่สวนลุมพินี จะสะท้อนภาพความสัมพันธ์ ความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคม เหมือนเมื่อครั้งแรกเริ่มกำเนิดสวนแห่งนี้ก็เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจ ของหลากหลายหน่วยงาน จึงขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และพี่น้องประชาชนทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะทูตานุทูตที่ให้การต้อนรับโครงการปรับปรุงสวนลุมพินี

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการโครงการปรับปรุงสวนลุมพินีในวาระครบรอบ 100 ปี ระหว่างวันที่ 10-20 มีนาคม 2565 เวลา 18.00-19.00 น. ณ บริเวณสวนปาล์ม ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี

(อรรถจรุญญาณ์...สปส. รายงาน)

### กทม.แก้ปัญหาความยากจน และขจัดความเหลื่อมล้ำอย่างต่อเนื่อง

นายชัชชาติ ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยลงพื้นที่ สืบหาและจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytic Platform : TPMAP) ซึ่งได้รับการพัฒนาต่อยอดจากระบบเดิมให้สามารถครอบคลุมปัญหาที่กว้างขึ้น เช่น เด็กแรกเกิด การศึกษา ผู้สูงอายุ การพัฒนาสภาพที่อยู่อาศัย เพื่อระบุปัญหาความยากจนในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น ซึ่งทำให้การแก้ปัญหาตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ปัจจุบันมีการนำเข้าข้อมูลในระบบฯ แล้ว จำนวน 1,683 ครัวเรือน คิดเป็นรายบุคคล จำนวน 5,001 ราย

นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขต ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ กทม. ตามแนวทางการพัฒนาคน 5 มิติ ประกอบด้วย 1.ด้านรายได้ 2.สุขภาพ 3.การศึกษา 4.ด้านความเป็นอยู่ และ 5.การเข้าถึงบริการภาครัฐ ตัวอย่างโครงการสำคัญได้แก่ การช่วยเหลือเยียวยาทุนประกอบอาชีพแก่ผู้สูญเสียรายได้หรือตกงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โครงการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานสังกัด กทม. ทั้งในส่วนของสำนักและสำนักงานเขต 50 เขต ดำเนินการพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการในโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (หนองจอก และทุ่งครุ) การจัดสร้างบ้านผู้สูงอายุ “ปิงสะแกงาม” เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาที่อยู่อาศัย การฉีดวัคซีนแก่ประชาชน และเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงเพื่อแก้ไขปัญหารายบุคคล บูรณาการกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สืบหา คัดกรอง บันทึกประวัติและช่วยเหลือคนไร้บ้านเข้าพักอาศัยในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง การจัดโครงการฝึกอาชีพผ่านสื่อเรียนรู้ออนไลน์ และจัดฝึกทักษะอาชีพในชุมชนเพื่อส่งเสริมรายได้ เป็นต้น เพื่อให้เกิดการพัฒนา และขับเคลื่อนการขจัดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในคนทุกช่วงวัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

(ชลธิชา...สปส. รายงาน)

## ประชุมมอบนโยบายสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มุ่งผลักดันภารกิจสำคัญให้เกิดประสิทธิภาพ

(11 มี.ค. 65) เวลา 13.30 น. นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยมี นายสมบุญ หอมมาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีมิตรสัมพันธ์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

ที่ประชุมฯ ได้รายงานการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการปรับศูนย์บริการในสังกัด เพื่อให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบด้วย 1.ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ จำนวน 17 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์เยาวชน 13 แห่ง และศูนย์กีฬา 3 แห่ง 2.โรงพยาบาลสนาม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (เอราวัณ 1) ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา (เอราวัณ 2) ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (เอราวัณ 3) และ 3.สถานที่ฉีดวัคซีนของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ในส่วนของ 8 ภารกิจสำคัญที่มุ่งผลักดันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 1.การดำเนินงานเพื่อเปิดประเทศ (พื้นที่กรุงเทพมหานคร (Bangkok Sandbox)) 2.การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3.การจัดให้มีศูนย์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ 4.การจัดตั้งศูนย์กีฬาทางน้ำ ณ ศูนย์กีฬาวาริภิรมย์ 5.การจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 6.การจัดตั้งโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 7.การเพิ่มลานสเก็ตบอร์ด ณ ศูนย์กีฬาชิรเบญจทัศ และศูนย์กีฬาบางขุนเทียน และ 8.การปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานเด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) และพิพิธภัณฑสถานเด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)

นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ได้หารือถึงข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยพิจารณาปรับโครงสร้างของหน่วยงาน กระจายอำนาจหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบ และความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาเรื่องงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ปรับปรุงลักษณะงานที่คล้ายกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน พิจารณาถึงจุดเด่นจุดด้อยของหน่วยงาน ค้นหาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ เพื่อนำออกมาใช้ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร มุ่งผลักดันภารกิจสำคัญให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุด

----- (จิรัฐคม สปส./สิรินารถ นต.ฝึกงาน รายงาน)

**ข่าวสำนัก**

## สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ร่วมประชุม “Zero Carbon City International Forum ครั้งที่ 2” ร่วมผลักดันให้กรุงเทพฯ ก้าวสู่สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า สำนักสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น ร่วมงานประชุม “The Zero Carbon City International Forum” ทางออนไลน์ โดยได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. วิรัช ตันชนะประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นผู้บรรยายในการประชุมคู่ขนาน (Parallel Session) ในหัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างเมืองเร่งผลักดันการลดคาร์บอน (City-to-City Collaboration: Accelerating the Decarbonization Domino) ในการประชุม “Zero Carbon City International Forum ครั้งที่ 2” ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ Office of Special Presidential Envoy for Climate: United States of America ทางออนไลน์ ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 เพื่อทำให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่สังคมแห่งการปรับตัว และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับท้องถิ่น โดยมีผู้แทนจากเมือง และองค์กรต่างๆ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และหารือเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่โลกของความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) หรือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อมุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ในอนาคต

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสโลกร้อนนับเป็นประเด็นสำคัญที่แต่ละประเทศให้ความสนใจและเป็นหนึ่งในหัวข้อหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อมุ่งสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และเมืองคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี ค.ศ. 2050 เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศชั้นนำและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาในเรื่องดังกล่าว โดยกรุงเทพมหานคร ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ในการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2556 – 2566 (Bangkok Master Plan on Climate Change 2013 – 2023)

กรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนจากองค์การ JICA และเมืองโยโกฮามามาอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยเริ่มจากการจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยการลดปัญหาภาวะโลกร้อน พ.ศ. 2550 – 2555 ซึ่งภายหลังนำไปสู่การจัดทำแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 – 2566 และมาถึงแผนแม่บทฉบับใหม่ (พ.ศ. 2564 – 2573) มีความสอดคล้องกับความตกลงปารีส และในการดำเนินงานมีแนวทางส่งเสริมนโยบายและโครงการต่างๆ ภายใต้แผนดังกล่าว ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวในท้ายสุดว่า สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้พยายามดำเนินการให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ ภายใต้แผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564 – 2573 และได้ปรับการตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกใหม่ ในปี พ.ศ. 2573 ที่ร้อยละ 19 เพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงปารีส และสอดคล้องกับแผนระดับประเทศ ด้วยการจัดทำแผนแม่บทฉบับใหม่ สร้างความยั่งยืนในการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานครต่อไป

----- (ปชส...สสส. รายงาน)

### ป้อมปราบฯ เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพัฒนาทำความสะอาดชุมชนสีตาราม

นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาสมัครรวมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. บริเวณชุมชนสีตาราม Big Cleaning พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน โดยดำเนินการกวาดขยะ ถูล้างทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น การแต่งกายชุดเครื่องแบบจิตอาสา หรือชุดสุภาพพร้อมปฏิบัติหน้าที่ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2281 6117

----- (ปชส...เขตป้อมปราบฯ รายงาน)

### หลักสี่ชวนเจ้าของสัตว์เลี้ยงลงทะเบียนรับบริการทำหมันสุนัขแมว ฟรี

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับสำนักงานสัตวแพทย์ สาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. ขอเชิญชวนเจ้าของสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ ลงทะเบียนรับบริการทำหมันสุนัข-แมว อายุ 6 เดือนขึ้นไป มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีอาการป่วย ไม่อยู่ในระหว่างตั้งท้อง และไม่เป็นสัตว์ อีกทั้งรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข-แมวที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และฉีดไมโครชิพสุนัข-แมว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อดูแลสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัย มีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เป็นพาหะนำโรค รวมถึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้เลี้ยง ประชาชนทั่วไป และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทะเบียนผ่านกูเกิ้ลฟอร์ม ลิงก์ <https://bit.ly/3HkNh3I> หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์สำนักงานเขตหลักสี่ [www.bangkok.go.th/laksi](http://www.bangkok.go.th/laksi) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เมื่อหน่วยงานได้รับข้อมูลของท่านแล้ว จะมีการยืนยันนัดหมายจากเจ้าหน้าที่ต่อไป สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2576 1440

----- (ปชส...เขตหลักสี่ รายงาน)

### ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เขตบางนาพร้อมให้บริการประชาชน

นางสาวโครยา วัชรณะ ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สร้างความโปร่งใส เสริมประสิทธิภาพการให้บริการ และยังเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2542 และตามหนังสือสำคัญที่เกี่ยวข้องของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยประชาชนสามารถใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเขตบางนา ได้ที่ห้องฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางนา หรือสามารถใช้บริการได้ทางเว็บไซต์ <http://www.oic.go.th/infocenter9/945> สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2173 5253 ต่อ 6055

----- (ปชส...เขตบางนา รายงาน)

### บางกอกน้อยแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังพายุฤดูร้อน

นางธราพร อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า เนื่องด้วยขณะนี้ประเทศไทยมีอากาศร้อนจัดและมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพมหานคร โดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบางแห่ง อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เขตฯ มีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอแจ้งเตือนให้ระมัดระวังพายุฤดูร้อน โดยให้อยู่ห่างจากสิ่งที่ยกโค่นล้มได้ เช่น ป้ายโฆษณา ต้นไม้ และเสาไฟฟ้า เป็นต้น และควรอยู่ในอาคารบ้านเรือนที่มีความมั่นคงแข็งแรงจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าดับทำให้ติดค้างอยู่ในลิฟต์ได้ กรณีที่อยู่ในที่โล่งแจ้ง ไม่ควรหลบใต้ต้นไม้หรือเพิงพักที่อยู่โดดเดี่ยว และควรหลีกเลี่ยงหรือระงับการทำกิจกรรมกลางแจ้งทันที และควรแนะนำบุตรหลาน เด็กเล็ก ให้อยู่ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อไฟฟ้าทุกชนิด พร้อมงดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เพราะอาจเป็นอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูดได้ และหากพบเห็นกิ่งไม้ที่ไม่แข็งแรงพาดอยู่บนสายไฟ หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ที่ไม่แข็งแรง ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือฝ่ายโยธา โทร. 0 2433 0736

----- (ปชส...เขตบางกอกน้อย รายงาน)

**ประเวศตรวจเยี่ยมชุมชน**

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดออกเยี่ยมเยียนชุมชน ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. ณ ชุมชนสามัคคีธรรม ถนนอ่อนนุช ซอย 84 แยก 1 เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอนะ และร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน บ้านหนังสือในชุมชน การส่งเสริมอาชีพในชุมชน ประชาสัมพันธ์ด้านการสังคมสงเคราะห์ เงินออมครอบครัวและหมั่นนอกระบบให้กับชุมชน การคัดแยกขยะ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และให้คำแนะนำในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่โคโรนา (COVID-19) โดยเน้น การมีส่วนร่วมของชุมชน การปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค จัดเก็บขยะและดูแลรักษาบริเวณบ้านให้สะอาด เพื่อไม่ให้มีที่ชุกซ่อนหรือเพาะพันธุ์ของยุงลายอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสำรวจจุดเสี่ยง แหล่งมั่วสุมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชุมชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม/โครงการของสำนักงานเขตและกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2328 7428 ต่อ 6386-7

(ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

**หลายเขตตรวจพัฒนาความสะอาด**

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ดังนี้

**เขตทวีวัฒนา** เวลา 09.00 น. วันที่ 16 มีนาคม 2565 บริเวณถนนทวีวัฒนา ตั้งแต่โรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองนวมอนุสรณ์) ถึงตลาดเวฬุ์มาร์เก็ต และวันที่ 17 มีนาคม 2565 ถนนทวีวัฒนา ตั้งแต่ตรงข้ามตลาดเวฬุ์มาร์เก็ต ถึงสิ้นสุดพื้นที่เขตทวีวัฒนา

**เขตบางนา** วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ตั้งแต่หน้ากรมอุทกศาสตร์ ถึงหน้าแพลตฟอร์มเรือ ถนนทางรถไฟสายเก่า แขวงบางนาใต้ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

**เขตพญาไท** วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 04.30-09.00 น. ณ ซอยพหลโยธิน 14 และซอยแยก ซอยศาสนา 1-5 ซอยบุญช่วย และสวนพญาไทภิรมย์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2278 4344 ต่อ 6475

**เขตประเวศ** วันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ วัดกระทุ่มเสือปลา ถนนอ่อนนุช 70 ทางเชื่อมไปถนนพัฒนาการตัดใหม่ ถนนรามคำแหง 2 ติดต่อกับอำเภอบางพลี ถนนศรีนครินทร์ ซอย 57 (ฟรีเมียร์ แยก 16) และถนนคูขนานกาญจนาภิเษก ตั้งแต่ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุงถึงนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

(ปชส...เขต รายงาน)

**บางนาดำเนินตรวจจุดวันดำ ป้องกันปัญหาฝุ่น PM2.5**

นางสาวไตรยา วัชรชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร ดำเนินตรวจจุดตรวจรถวันดำ - ควันขาว ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-14.00 น. บริเวณถนนเทพรัตน (ฝั่งขาเข้า) เพื่อป้องกันและลดฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ไม่ให้มีค่าเกินมาตรฐานลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายเทคนิค โทร. 0 2173 5263

(ปชส...เขตบางนา รายงาน)

**บางกอกน้อยแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและความเค็มรุกตัวบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา**

นางธราพร อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า กองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้คาดการณ์จะเกิดน้ำทะเลหนุนสูง และขึ้นเต็มที่เดือนมีนาคมในช่วงวันที่ 16-18 มีนาคม 2565 มีผลให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม ส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ชุมชนนอกแนวคันกันน้ำรวมทั้งเกิดน้ำเค็มรุกตัวเข้าสู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ ใช้อุปโภคบริโภค และการใช้น้ำเพื่อการเกษตรได้ เขตฯ จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย เฝ้าระวังทรัพย์สิน ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงที่พังกอภัยในพื้นที่อยู่นอกแนวคันกันน้ำ แนวเขื่อนชั่วคราว รวมทั้งขนย้ายสิ่งของขึ้นไว้บริเวณที่สูง และระมัดระวังการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2424 0056 ต่อ 5658-9 หรือสายด่วน 1555

(ปชส...เขตบางกอกน้อย รายงาน)



### ประเด็นขอความร่วมมือประชาชนงดเผาขยะ หญ้า และวัสดุอื่นๆ

นายวราเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า ช่วงนี้กรุงเทพมหานครประสบปัญหาหมอกพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5) ในหลายพื้นที่ และเป็นช่วงหน้าแล้ง สภาพอากาศร้อน โดยสาเหตุหนึ่งเกิดจากการจุดไฟเผาขยะมูลฝอย หญ้า และวัสดุอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่ว่างริมทาง หรือพื้นที่สาธารณะ รวมถึงกองขยะมูลฝอยที่มีการลักลอบนำไปทิ้งสะสมอยู่ ซึ่งอาจติดต่อกลulamได้ง่ายยากต่อการควบคุม สร้างความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชน รวมทั้งก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้พาหนะสัญจรไปมา อีกทั้งก่อให้เกิดกลุ่มควันจำนวนมาก ซึ่งมีกลิ่นเหม็นเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทางการ หากพบเห็นมีการจุดไฟ หรือมีผู้ทำให้เกิดกลุ่มควัน ขอให้ถ่ายภาพและแจ้งข้อมูลได้ที่ สำนักงานเขตประเวศ โทร. 0 2328 7149 ฝ่ายปกครอง ต่อ 6357,6358 ฝ่ายเทศกิจ ต่อ 6383 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ต่อ 6368 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ต่อ 6374, 6375 และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเขตประเวศ โทร. 08 9456 2781

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

### ลาดกระบังชวนประชาชนในพื้นที่แยกขยะติดเชื้อออกจากขยะทั่วไป

นายธนสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า ในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ปัจจุบันมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง โดยการใช้ชุดตรวจ ATK ทำให้ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีปริมาณขยะติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ เขตฯ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ คัดแยกขยะติดเชื้อออกจากขยะทั่วไป เพื่อลดปริมาณขยะติดเชื้อเข้าสู่ระบบการกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อลดอัตราการแพร่เชื้อ และเพื่อความปลอดภัยในการจัดการขยะด้วย นอกจากนี้ การแยกขยะยังถือเป็นการเพิ่มจิตสำนึกให้คนในสังคมอีกด้วย โดยการคัดแยกขยะติดเชื้อ ได้แก่ ขยะปนเปื้อนเสมหะหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยตรง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษชำระ และชุดทดสอบแอนติเจน (ATK) เป็นต้น ให้นำใส่ถุงขยะสีแดง ฉีกพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในถุงทุกครั้งทั้งขยะมัดหรือปิดปากถุงให้สนิท และเขียนติดหน้าถุงว่า “ขยะติดเชื้อ” แล้วทิ้งลงในถังขยะ “ขยะติดเชื้อ” หรือ “ขยะอันตราย” (ถังสีแดง) หรือแยกทิ้งจากขยะทั่วไปให้รถเก็บขยะของสำนักงานเขต จากนั้น ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

----- (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)